

ธสน. จับมือ มช. วางรากฐานธุรกิจส่งออกในภาคเหนือ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สร้างศูนย์ใหม่บริหารและประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือและอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ณ โรงแรมเซอราตัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่า ความร่วมมือกับ มช. ในครั้งนี้เป็นการสานต่อภารกิจของ ธสน.ที่จะเร่งสร้างผู้ส่งออกภาคเหนือและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภายหลังจากเปิดสาขาเชียงใหม่ของ ธสน. เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ มช. เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาด้านการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจส่งออกในภาคเหนือ รวมทั้งการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะยาว

นายสถาพร กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศของภาคเหนืออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจส่งออกและการลงทุนของไทยในต่างประเทศให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ภายใต้กฎระเบียบการค้าที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในตลาดโลก โดยอาศัยความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้และการรับข้อมูลข่าวสารของ ธสน. และ มช. ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความรู้เท่าทันและหันหน้าเข้าหากันเพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศและยกระดับทักษะการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของไทยได้อย่างยั่งยืน

21 พฤศจิกายน 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ